

## ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร

■ นำเสนอเมื่อ 13 มิ.ย. 2555

ยูฟ่า ประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ รับผิดชอบต่อถ่ายทอดฟุตบอลยูโร  
แจ้งเหตุเลยเวลาการขออนุญาตให้ช่วงสิทธิแพรภาพและเสียงรวมทั้งการแข่งขันเริ่มแล้ว ด้านทรู  
แก้ล้ามอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า ที่ดีจีเอ็มเอ็มแกรมมี วันนี้(13มิ.ย.) ได้จัดแถลงข่าวผลการพิจารณาของยูฟ่ากรณี  
ทรูวิชั่นส์ ยืนยันว่า ฟุตบอลยูโร ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดฟุตบอลยูโร โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ทางคุณไพบุลย  
ดำรงชัยธรรม และคุณศุภชัย เจียรนนท์ ได้ปรึกษาหารือร่วมกันด้วยไมตรีจิต กรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร  
หลังจากที่ได้ขอสรุปเบื้องต้นแล้วในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 55 ทางจีเอ็มเอ็ม แกรมมี  
ได้ประสานงานริบดำเนิการขออนุญาตจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรป (ยูฟ่า)  
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นกรณีพิเศษ และได้รับจดหมายแจ้งผลอย่างเป็นทางการจากยูฟ่าแล้วในวันนี้ (13 มิ.ย.  
55) ทางยูฟ่าได้มีหนังสือปฏิเสธที่จะให้ทรูวิชั่นส์ดำเนินการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร 2012 ด้วยเหตุผลหลายประการ  
โดยมีเหตุผลหลักคือ ได้ล่วงเลยระยะเวลาในการขออนุญาตให้ช่วงสิทธิแพรภาพและเสียง (Sublicensing)  
เพราะการแข่งขันได้เริ่มต้นไปแล้ว

นอกจากนี้ยูฟ่ายังได้ให้เหตุผลว่ายูฟ่ามีความพึงพอใจกับการถ่ายทอดผ่านช่อง 3 5 และ 9  
ในความหมายของการถ่ายทอดโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อก ( terrestrial analog signal ) แล้ว  
จึงไม่อนุญาตให้ทรูวิชั่นส์ซึ่งมีสถานะเพียงทีวีถ่ายทอดได้อีก

ทางจีเอ็มเอ็ม แกรมมี ได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการประสานงานกับทางยูฟ่า  
แต่เนื่องจากทางยูฟ่าได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธดังกล่าวข้างต้น จีเอ็มเอ็ม แกรมมี  
จึงต้องเคารพในสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด  
และหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจถึงสิทธิ์ของยูฟ่านี้ร่วมกัน

ด้านนายสัมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  
แถลงความมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิของประชาชน ว่า  
ทางทรูวิชั่นส์รู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถเผยแพร่การถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012  
ทางฟรีทีวีผ่านกล่องทรูวิชั่นส์ให้สมาชิกได้รับชมได้ ซึ่งทางทรูวิชั่นส์ไม่ได้มุ่งเน้นใจ  
ได้พยายามเจรจากับผู้ถือสิทธิ์ในประเทศอย่างสุดฝีมือแต่ก็ไม่สามารถทำได้ แม้ว่าสิทธิ์ในการแข่งขันยูโร 2012  
จะเป็นของฟรีทีวีก็ตาม แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศมองว่าทรูวิชั่นส์เป็นเพย์ทีวี (PAY TV)  
และทางทรูวิชั่นส์เองก็ไม่อยากที่จะละเมิดลิขสิทธิ์  
ทั้งที่จริงแล้วเป็นเพียงการส่งสัญญาณฟรีทีวีผ่านกล่องของทรูวิชั่นส์เท่านั้น

นายสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า เวลาที่ทางทรูวิชั่นส์ได้รับทราบว่ามีสำนักงาน กสทช.  
กำลังร่างเงื่อนไขประกอบการออกใบอนุญาตประกอบการวิทยุและโทรทัศน์  
เพื่อมิให้เกิดปัญหากรณีไม่สามารถรับชมรายการที่แพรภาพทางสถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวีได้อีก  
ทางประชาชนทุกคนจะได้รับชมฟรีทีวีได้ทุกรายการ ไม่มีกรณียกเว้น  
สำหรับเรื่องที่ว่าทรูวิชั่นส์ไม่สามารถเผยแพร่รายการฟุตบอลยูโร 2012 ให้แก่สมาชิกได้

ทางทฤษฎีขั้นสูงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและเพื่อดูแลความรู้สึกและขอภัยในความไม่สะดวก  
ทางทฤษฎีขั้นสูงได้อบรมสิทธิพิเศษแก่สมาชิกของเราในทุกแพ็คเกจเป็นเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.- 10 ก.ค.นี้

โดยสมาชิกแพ็คเกจพรีเมียมแพ็คเกจ จะได้รับชมรายการในฮอโลคาร์ดแพ็คเกจ รวม 9 ช่องได้แก่ ทฤษฎีขั้นสูงช่อง  
34,35 และทฤษฎีขั้นสูงช่อง 151-157 สำหรับสมาชิกโกลด์แพ็คเกจ จะได้รับชมช่องรายการในแพ็คเกจพรีเมียมแพ็คเกจ  
สวนสมาชิกในแพ็คเกจอื่น จะได้รับชมช่องกีฬา ทูสปอร์ต1-6 เพิ่มเติม

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 14:21 น.